



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
ที่ ขก ๘๙๕๐๑ / วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมการทุจริต จำนวน ๑ ฉบับ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , นายกององค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ด่วนที่สุด นร ๐๕๐๕/ว๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แจ้งเวียนส่วนราชการต่างๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยแจ้งมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง จึงได้จัดทำแผนความเสี่ยงการทุจริตและกำหนดมาตรการควบคุม ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อป้องกันการทุจริตและให้เกิดความโปร่งใส และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ 
(นายสุรเบศร์ ชะรา)
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ 
(นางสาวสุพัฒตรา คณานิตย์)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ 
(นายแทนไท คณานิตย์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง


แผนการประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


ลำดับ	ประเด็น/หัวข้อ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้	มาตรการป้องกันการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑.	การให้บริการ	-กระทำการใดๆเพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองได้รับผลประโยชน์	-จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและประมวลจริยธรรมของ อบต. ห้วยทอง -ประชาชนเข้าถึงการร้องเรียนการทุจริต เพื่อการตรวจสอบได้ง่าย -หากมีการตรวจพบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง/วินัย	- ไม่พบการกระทำผิดในรอบปี
๒.	การใช้รถยนต์ของทางราชการ	-การนำรถยนต์ส่วนราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว -พนักงานที่ใช้รถไม่ทำบันทึกแบบ ๔ ทุกครั้ง ทำให้การวิเคราะห์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้อง	-จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและประมวลจริยธรรมของ อบต. ห้วยทอง -ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบควบคุมอย่างใกล้ชิด -หากมีการตรวจพบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง/วินัย	- ไม่พบการกระทำผิดในรอบปี
๓.	การใช้สิ่งของทางราชการ	-นำสิ่งของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	-จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและประมวลจริยธรรมของ อบต. ห้วยทอง -มีการควบคุมการยืมสิ่งของทางราชการอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง -หากมีการตรวจพบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง/วินัย	- ไม่พบการกระทำผิดในรอบปี

๔.	การดำเนินการใดๆ ที่ ส่อไปในทางทุจริต เช่น การเบิกค่าเช่า บ้าน หรือการเบิก ค่าใช้จ่ายรายการอื่น เป็นต้น	-การเบิกจ่ายรายการต่างๆ ที่ เป็นเท็จ	-จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและ ประมวลจริยธรรมของ อบต. ห้วยทอง -มีการรับรองจากบุคคลผู้ขอ เบิก และมีการตรวจสอบ ควบคุมการเบิกจ่ายตาม ระเบียบฯ จากผู้บังคับบัญชา -หากมีการตรวจพบดำเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง/วินัย	- ไม่พบการกระทำ ผิดในรอบปี
----	---	---	---	-------------------------------

หมายเหตุ หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นายสุรเบศร์ ชะรา)
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้รับรอง
(นางสาวสุทัมตรา คณานิตย์)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายแทนไท คณานิตย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง